



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๓๙๐/๒๕๖๔

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19)

เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาภายใต้การดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ มาตรา ๒๗ (๑) จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑) คณะกรรมการอำนวยการ

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบวิช	เรืองวิรัชกุล	กรรมการ
นางสาวอัญชิสรา	เหมทานนท์	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการ
นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนฤมล	รับส่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ดำเนินการจัดทำสื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19)

๒) คณะกรรมการดำเนินการวางแผนการผลิตสื่อ นวัตกรรม

	นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	ประธานกรรมการ		
นางสาวธนาภา	แช่เล่า	กรรมการ	นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	โอมวิไล	กรรมการ	นายชิษณุ	หนูแดง	กรรมการ
นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ	นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์	กรรมการ

นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตมัน	กรรมการ	นายชนเมธี ศรีชะเทือน	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	กรรมการ	นายอรุณพล ยตะโคตร	กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ	กรรมการ	นางสาวพรวิไล สุขสะอาด	กรรมการ
นางสาววิมล อภิเมธีกุล	กรรมการ	นางสาววิไลวรรณ รัตนะ	กรรมการ
นายชวันัส แก้วพรม	กรรมการ	นายสันต์ พินิจมนตรีรัตน์	กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน	กรรมการ	นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ
นายนพดล คำพร	กรรมการ	นายศิริณัฐ ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ
นางสาวปัทมา รัตนจำนงค์	กรรมการ	นางสาวจิราพร เวียงชนก	กรรมการ
นางสาวโสภิตา ไชยวรรณ	กรรมการ	ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง	กรรมการ
นายอติวรรตน์ พันธวงศ์	กรรมการ	นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท้	กรรมการ

นางสาวนฤมล รับส่ง

กรรมการและเลขานุการ

นายวิหวัศ นิตสูงเนิน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ วางแผนการดำเนินการจัดทำสื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19)

๓) คณะกรรมการควบคุม ดูแลการผลิตสื่อ นวัตกรรม

	นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	ประธานกรรมการ	
นายภาคภูมิ แก้วเย็น	กรรมการ	นายปวิตร	สมนึก	กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล	กรรมการ	นายกำพล	จางจะ	กรรมการ
	นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการและเลขานุการ	

หน้าที่ จัดทำสื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19)

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบ  
การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อผลประโยชน์แก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต